

ภาพการจัดโครงการบริการวิชาการตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจำปีการศึกษา 2561 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการอบรม “จากห้องสู่ชุมชน” ครั้งที่ 9 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยความร่วมมือระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า โรงเรียนวัดดอนขาด โรงเรียนวัดบางจิก โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว และโรงเรียนวัดดอนตาจีน จังหวัดสุพรรณบุรี



โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ร่วมกับการประชุมวิชาการศิลปการวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.)



การนำเสนอผลงานด้วย Poster (Poster research presentation)



## การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Research Presentation)



การอบรมบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา(ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตร มหาวิทยาลัย/คณะวิชา



โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม”(ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ วัดราชาธิวาสรวิหาร กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ วัดราชาธิวาสรวิหาร กรุงเทพฯ



โครงการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ คณะโบราณคดี



ความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบันตามแผน ได้แก่ การแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการ (ในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย) ดังนี้

-โครงการทั้บแก้วิชาการครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมออกบูธ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการ วันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

-การเสวนาวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30-15.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้ จัดเสวนา "อนุรักษ์จิตรกรรมไทยอย่างไรไม่ให้สูญสิ้น" โดยมี ผศ.อภิชัย ภิรมย์รักษ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ และ อาจารย์จิราภรณ์ อรัณยนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ศิลปกรรม เป็นวิทยากร



โครงการสถาปนามหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยได้ออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพหุวิทยาการ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร

